

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันอังคาร ที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสนอง ทองย่อม	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	สนอง ทองย่อม	
๒	นางสุนทร สีเสน	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	สุนทร สีเสน	
๓	น.ส.บุษราคัมภ์ ทองย่อม	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	บุษราคัมภ์ ทองย่อม	
๔	นายสัญญา คำหล้าแก้ว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	สัญญา คำหล้าแก้ว	
๕	นางวิภาวัลย์ อันสีแก้ว	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	วิภาวัลย์ อันสีแก้ว	
๖	นายทองใบ อันไขหน้า	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	ทองใบ อันไขหน้า	
๗	นางสังเวียน ริงไธสง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	สังเวียน ริงไธสง	
๘	นายลำไพโร หล้าบุญทัน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	ลำไพโร หล้าบุญทัน	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญ จันทวงษา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	บุญ จันทวงษา	
๒	นายประทีป อันสีแก้ว	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	-	ติดราชการ
๓	นายยงยุทธ โสมสองชั้น	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	ยงยุทธ โสมสองชั้น	
๔	นายยรรยงค์ ประวารณะ	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง	-	ติดราชการ
๕	ดร.พลภัทร ช่างสากล	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทน ปลัด อบต.ดงเมือง	พลภัทร ช่างสากล	
๖	นางภคพรรณ พะโยโค	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	ภคพรรณ พะโยโค	
๗	นายพัฒน์นันท์ สุวรรณวิจิตร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	พัฒน์นันท์ สุวรรณวิจิตร	
๘	นางอุทุมพร น้อยบาตร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	อุทุมพร น้อยบาตร	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

น.ส.บุษราคัมภ์ ทองย้อม เมื่อถึงเวลา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ได้ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมด
เลขานุการสภาฯ ๘ คน มาประชุมจำนวน ๘ คน ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
ดำเนินการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่
๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

นายสนอง ทองย้อม กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สาม
ประธานสภาฯ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร
ทุกท่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สาม
ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไปกระผมจะขอดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นายสนอง ทองย้อม ได้นำเรียนต่อที่ประชุมสภาว่า สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม
ประธานสภาฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้ส่งให้ที่ประชุมพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านได้อ่านและพิจารณาตรวจดูรายละเอียด ในรายงานการ
ประชุมถูกต้องตามที่ได้ประชุมมาหรือไม่ และทบทวนดูว่ามีส่วนใดจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ขอเชิญครับ

นายสนอง ทองย้อม เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใด ขอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอมติ
ประธานสภาฯ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองเพื่อรับรองรายงานการประชุม
-สมาชิกสภาฯ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมัย
สามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สาม
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

โดยมีมติรับรอง ๗ เสียง

ไม่รับรอง - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

(นายสนอง ทองย้อม ประธานฯ งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

นายสนอง ทองย่อม
ประธานสภาฯ

๓.๑ การแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงเมือง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

-สืบเนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงเมือง ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ สภามีมติรับหลักการวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ และกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติขอแปรญัตตินับแต่สภามีมติรับหลักการวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงเมือง และกำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลาราชการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงเมือง

-ก่อนที่จะดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลงเมือง กระผมขอเชิญเจ้าหน้าที่ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ

ดร.พลภัทร ช่างสากล
หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทนปลัด อบต.

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงเมือง สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขออนุญาต ชี้แจง สำหรับในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ ว่าตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลงเมือง ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ (๔๕) ข้อ (๔๕) เมื่อสภาท้องถิ่นรับหลักการ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงเมือง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว ต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

-โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงเมือง มีมติเห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ และรับคำขอแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงเมือง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๕ ซึ่งสภามีมติรับหลักการ วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ และได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงเมือง และกำหนดระยะเวลาพิจารณาคำแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในเวลาราชการ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงเมือง

นายสนอง ทองย่อม
ประธานสภาฯ

ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อไปขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้นำเสนอผลการพิจารณา และรับคำขอแปรญัตติแห่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอเชิญครับ

นายลำไพร หล้าบุญทัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ประธานคณะกรรมการแปรรูปตติ นายองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม

ขออนุญาตรายงานผลการพิจารณาและแปรรูปตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตำบลดงเมือง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติรับหลักการ (ร่าง) ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น ปรากฏว่า สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงเมือง ไม่ยื่นคำขอแปรญัตติ นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
ไม่ยื่นคำขอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรรูปตติ ไม่มีความประสงค์ที่จะแปรญัตติแต่
อย่างไร จึงขอสรุปรายงานผลการพิจารณาแปรรูปตติ ดังต่อไปนี้

- คำแถลงงบประมาณ ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
- บันทึกหลักการและเหตุผล ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
- รายงานประมาณการรายรับ ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ไม่มีผู้ขอแปร
ญัตติ ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
- รายงานประมาณการรายจ่าย ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ไม่มีผู้ขอแปร
ญัตติ ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

**-ความเห็นและมติของคณะกรรมการแปรรูปตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

เนื่องจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง นายองค์การบริหารส่วน
ตำบลดงเมือง และคณะกรรมการแปรรูปตติไม่ประสงค์ยื่นคำขอแปรญัตติ ประกอบกับ
คณะกรรมการแปรรูปตติได้เชิญคณะผู้บริหารได้ชี้แจงข้อมูลยืนยันเห็นควรคงไว้ซึ่งร่างเดิมที่
เสนอสภาในวาระที่ ๑ **ขั้นรับหลักการ** เนื่องจากได้ดำเนินการเป็นไปตามรูปแบบและ
วิธีการงบประมาณครบถ้วน และเป็นไปเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สนองความต้องการของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองทุกประการ คณะกรรมการแปรรูปตติได้
พิจารณาแล้วไม่มีการแก้ไขและให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม

นายสนอง ทองยอม
ประธานสภา

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงถือว่าสภาได้พิจารณา
**วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ แล้ว ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่ ๓ ขั้นลงมติเห็นชอบให้
ตราเป็นข้อบัญญัติ**

-สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุมฯ

มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

โดยมีมติเห็นชอบ ๗ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

(นายสนอง ทองย่อม ประธานฯ งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี

นายสนอง ทองย่อม
ประธานสภาฯ

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันนี้ ได้พิจารณาครบทุกวาระแล้ว กระผมขอปิดการประชุม และขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมสภาในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

ลงชื่อ บุษราคมภ์ ทองย่อม ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวบุษราคมภ์ ทองย่อม)
ตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

ลงชื่อ สนอง ทองย่อม ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสนอง ทองย่อม)
ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง

คณะกรรมการสามัญประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง ชุดตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ถูกต้องแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ ลำไพร์ หล้าบุญทัน กรรมการ
(นายลำไพร์ หล้าบุญทัน)

ลงชื่อ ทองใบ อันไขหน้า กรรมการ
(นายทองใบ อันไขหน้า)

ลงชื่อ สียงเวียน รังไรสง กรรมการ
(นางสีงเวียน รังไรสง)